



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก แนวหน้า ไทยโพสต์ เดลินิวส์ (20 ต.ค. 61)</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>- เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์แนวทางการออกกฎหมายรองรับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ว่า เมื่อจบการสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจว่าพล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.ช. จะสรุปข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา ถ้าจะต้องแก้ปัญหา อาจต้องออกกฎระเบียบมารองรับ สำหรับแนวทางการออกกฎหมายนั้น ทางแรกคือ การแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติดที่อยู่ในการพิจารณาของสนช. แล้วแต่ต้องใช้เวลานาน ทางที่ 2 ออกกฎหมายแยกส่วนเฉพาะเรื่องกัญชาที่สมาชิก สนช. เสนอ ซึ่งไม่ต้องไปผูกกับประมวลกฎหมายยาเสพติด แต่ต้องใช้เวลาเช่นกัน ทางที่ 3 คือ ออกเป็นพระราชกำหนด ซึ่งต้องดูเนื้อหาว่าเข้าข่ายมีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติหรือไม่ และเรื่องนี้คิดว่ายังไม่ถึงขั้นใช้มาตรา 44 ส่วนที่สธ. เสนอให้ใช้วิธีแก้กฎกระทรวง ประกาศกฎกระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นกฎหมายลูก คิดว่าน่าจะพอทำได้ไปพลางก่อน แต่ต้องรอฟังจากการสัมมนาก่อนว่ามีความจำเป็นหรือไม่</p> <p>ด้าน พล.อ.อ.ประจิน ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยเป็นสมาชิก UN มีความร่วมมือกับ UNODC และมีกรอบความร่วมมือว่าด้วยความมั่นคงกับอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งไม่ต้องการให้มีการเสพยาเสพติดอย่างถูกกฎหมาย แต่สนับสนุนใช้พืชเสพติดในการรักษาทางการแพทย์และการวิจัย โดยไทยมีหน่วยงานวิจัยเรื่องนี้ แต่สูตรที่นำไปใช้บำบัดโรค ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจน มีการทดลองจากสัตว์และมนุษย์ และจะต้องผ่านกระบวนการของ อย. ส่วนการรักษาต้องมีสถานพยาบาลและแพทย์เข้ามาเป็นเครือข่ายและผู้ป่วยต้องสมัครใจ ทั้งนี้ ได้ให้ป.ส. ไปทำตามข้อเสนอของหลายฝ่าย รวมถึงข้อเสนอของสมาชิกบางกลุ่มใน สนช. และยังได้รวบรวมรายงานจาก 4 กลุ่มวิจัยครบถ้วนแล้ว รวมถึงได้รับข้อมูลจากต่างประเทศ โดย ป.ส. จะนำเอกสารมาให้ตรวจสอบ หากไม่มีการแก้ไขจะนำเรียนนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าจะมีข้อมูลครบถ้วน เพื่อให้นายกฯ พิจารณาสั่งการ</p> <p>สำหรับกัญชาที่นำมาใช้ต้องดูสายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีพื้นที่ควบคุม มีอาคารโรงเรือนในลักษณะปิด มีเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เชี่ยวชาญดูแลเรื่องเจริญเติบโต ไม่เปิดโอกาสให้มีการปลูกอิสระ เพื่อไม่ให้ชดกฏเรื่องการใช้สารเสพติด ผิดกฎหมาย ส่วนการปลดล็อกกัญชาให้ใช้ทางการแพทย์ ยังยึดหลักตามกฎหมายปกติ เช่น การแก้ไขกฎ สธ. แก้ไขระเบียบเพิ่มเติมในร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่อยู่ ใน สนช. หรือดึงเฉพาะบางมาตราออกมาใช้เป็น พ.ร.ก. หรือ พ.ร.ฎ.</p> <p>ผศ.ศรินทร์จ ตรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า เนื่องจากกัญชามีทั้งคุณและโทษ จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาดูแล โดยเสนอร่างพ.ร.บ. พืชยา กัญชาทางการแพทย์ฯ ให้ สนช. พิจารณาควบคู่ไปกับร่างพ.ร.บ. ยาเสพติด พ.ศ. ...ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่จะเลื่อนสถานะของกัญชาและกระท่อม ซึ่งเป็นสารเสพติดประเภทที่ 5 ให้สามารถศึกษาวิจัยและใช้ในทางการแพทย์ได้ โดยมีข้อเสนอ คือ 1.ต้องมีกฎหมายเฉพาะ คือ ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชาทางการแพทย์ฯ แยกออกจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ เพื่อให้ครบวงจร มีคุณภาพ 2.กัญชาในมิติพืชยาต้องไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพราะมีทั้งคุณและโทษ 3.มีคณะกรรมการควบคุมพืชยา กัญชาทางการแพทย์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และควบคุมกระบวนการผลิตพืชยา กัญชาทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการ อาทิ ร.ม.ว.สธ. ร.ม.ว.เกษตรฯ ผอ.องค์การเภสัชกรรม อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.ต้องมีมาตรการในการปรับปรุงสายพันธุ์และพัฒนาการเพาะปลูก การควบคุมการปลูก การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและวิเคราะห์ เพื่อให้ได้สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ 5. ต้องกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่สั่งใช้ยา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ยา 6. ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขของผู้ป่วยที่จะใช้ยา 7. ต้องมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายหลังจากออกสู่ตลาดโดยรัฐและเอกชน และ 8. ต้องมีการกำหนดควบคุมค่าธรรมเนียมไม่ให้สูงเกินไป</p>
<p>ข่าวสด มติชน</p>	<p><b>ผู้ป่วยถูกแพทย์ไล่</b></p> <p>- เสนอข่าว กรณีน.ส. เขียวลักษณะ นาคทอง อายุ 24 ปี เดินทางไปรักษาตัวที่ รพ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังปวด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ TNN เว็บไซต์เนชั่นสุด สัปดาห์ เว็บไซต์ Sanook.com (20 ต.ค. 61)</p>	<p><b>ศึกระยะอย่างรุนแรง แต่ถูกแพทย์เวรต่อว่าอย่างรุนแรง</b></p> <p>ล่าสุด นายสวณิต สิริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ และ นพ.สรวิศ ชลาสัย รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ. อรัญประเทศ และนายอดุลย์ หาญชิงชัย สสอ.อรัญประเทศ เข้าเยี่ยม น.ส.เยาวลักษณ์ ที่บ้านพักหมู่ที่ 3 บ้านคลองคลอง ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ</p> <p>นพ.สรวิศ ยอมรับว่า เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง โดยคืนวันที่ 18 ต.ค. ห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมารับบริการหลายราย แพทย์เวร 2 คน กำลังวุ่นกับการให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ ขณะที่ น.ส.เยาวลักษณ์เข้ามารักษาด้วยอาการปวดศีรษะ โคม่า 2-3 วัน และจากการสอบถามพบว่า ก่อนหน้านั้นแพทย์เวรก็มีอาการป่วยอยู่ด้วยเช่นกัน ประกอบกับกำลังเครียดกับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการพร้อมกันจำนวนมาก เลยทำให้ปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ และเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ รพ.ขอยอมรับในข้อผิดพลาดของการสื่อสารของแพทย์ และจะนำไปปรับปรุงระบบและพฤติกรรมบริการ เบื้องต้นผู้บริหารได้วางกล่าวตักเตือนด้วยวาจาแล้ว ซึ่งแพทย์คนดังกล่าวก็ยอมรับและยินดีที่จะนำไปปรับปรุงด้วยความเต็มใจ</p> <p>พญ.อรรัตน์ จันทรเพ็ญ รอง นพ.สสจ.สระแก้ว กล่าวว่า ปัจจุบันบุคลากรสาธารณสุขในรพ.ทุกแห่งให้บริการเกินกำลัง เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร ทำให้เกิดความแออัดใน รพ. ซึ่งผู้บริหารระดับสูงพยายามวางระบบเพื่อแก้ปัญหาในภาพรวม โดยมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการหมอบรรเทาชีวิต เพื่อให้ช่วยดูแลผู้ป่วยในชุมชน ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่ดีและลดความแออัดของรพ.ใหญ่</p> <p>นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า กรณีดังกล่าวต้องยอมรับว่าแพทย์พูดไม่เหมาะสม ได้มอบพื้นที่ที่ตักเตือนเรื่องการพูดจา การให้บริการ แต่ก็เข้าใจว่าแพทย์ทำงานมาก และอาจหลุดได้ ซึ่งก็เข้าใจและเห็นใจทั้งสองฝ่าย โดยปกติรพ. ทุกแห่งในช่วงที่แผนกผู้ป่วยนอกปิดบริการ จะเปิดเฉพาะห้องฉุกเฉิน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าต้องรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในชั้นวิกฤตอยู่ ซึ่งกรณีนี้จะมีการสอบถามความคืบหน้ากับ สสจ.สระแก้ว ต่อไป</p> <p>ด้าน น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าวว่า มีผู้ป่วยพบเหตุการณ์ลักษณะนี้หลายรายแล้ว ถ้าผู้บริหารให้คำมั่น ก็พร้อมที่จะกลับไปใช้บริการที่รพ.อีก</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ The nation เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ newtv ทีวีช่อง 3 (20 ต.ค. 61)</p>	<p><b>อุบัติเหตุรถชนพยาบาลเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี ร.ต.อ.เดชา เปรียบสม รองสวป.สภ.ประโคนชัย ขับรถกระบะเสียหลักพุ่งชนรถพยาบาลรพ.ประโคนชัย ทำให้ น.ส.สุภารัตน์ เชื้อมาก อายุ 25 ปี พยาบาลวิชาชีพเสียชีวิต และนางจรรยาพร ปาประโคน พยาบาลวิชาชีพ บาดเจ็บสาหัส</p> <p>ล่าสุด แพทย์รพ.บุรีรัมย์ เปิดเผยอาการของนางจรรยาพร ว่า หลังผ่าตัดสมองและม้ามที่แตกแล้ว ร่างกายเริ่มตอบสนองดีขึ้นตามลำดับ แต่ต้องประเเมนสถานการณ์ทุกชั่วโมง และต้องอยู่ในห้องไอซียูภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด</p> <p>พ.ต.อ.สุรัชย์ สังข์พัฒน์ รองผบก.บุรีรัมย์ เปิดเผยความคืบหน้าของคดี ว่า สอบสวนผู้เกี่ยวข้องแล้ว 7 ปากใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัย กลุ่มพยาบาลที่จะเข้าไปขอเจาะเลือดที่สถานีตำรวจ และกลุ่มที่นั่งมาในรถพยาบาล และได้ให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจพิสูจน์ทั้งสภาพรถและที่เกิดเหตุ เพื่อประกอบสำนวนคดีส่งฟ้อง</p> <p>พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ รก. ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้ลงนามคำสั่งย้าย พ.ต.ท.สุทิน หวังกลับ รก. ผกก.สภ.ประโคนชัย ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ร.ต.อ.เดชา 3 ข้อหา ประกอบด้วย ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ขับรถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และขับรถขณะมีเมามาสุรา</p>
<p>ข่าวสด (20 ต.ค. 61)</p>	<p><b>มหรธรรมาอาหารปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตูจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการมหรธรรมาอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 ที่ สสจ.กาฬสินธุ์ ว่า สธ.เห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการอาหารปลอดภัย และมีนโยบายการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในรพ.ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) พร้อมทั้งขยายผลให้ครอบคลุมรพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อลดการป่วย ลดรายจ่ายจากโรคที่มาจากการปนเปื้อนในอาหาร และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยเน้นบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานทุกกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (20 ต.ค. 61)</p>	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือประมาณ 2,000 รายต่อสัปดาห์ เป็นผลจากการดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นตลอดฤดูฝน ตามโครงการอาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใต้ความร่วมมือของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่น รวมถึงโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลงต่ำกว่าร้อยละ 10 ในทุกสถานที่ ทั้งนี้ กรมฯ ได้ขอความร่วมมือไปยัง ก.ต่างประเทศ และ ททท. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart Thailand (20 ต.ค. 61)</p>	<p><b>“เทคนิคคอยต้า” รักษาคนพิการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการนำเทคนิคคอยต้ามาใช้กับกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ปี 2556 และเริ่มใช้กับกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ในปี 2559 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้กรมฯ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการนำเทคนิคคอยต้ามาใช้เพื่อฟื้นฟูกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ปัจจุบันสถาบันสิรินธรฯ นำเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบกระดูกกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง อัมพาตทั้งตัว กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยแขนขาขาด เด็กพิการแขนขาขาดแต่กำเนิด เป็นต้น</p> <p>นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เทคนิคคอยต้าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นรูปแบบการกระตุ้นด้วยมือ มีทั้งแรงกด การยืดไปตามจุดต่างๆ ของร่างกาย ส่งผลให้เกิดการตอบสนองและการเคลื่อนไหวของแขนขา กระตุ้นให้มีการประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อทำให้เกิดการเคลื่อนไหว หากกระตุ้นการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติซ้ำ ๆ จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเส้นประสาทส่วนปลายสมองและไขสันหลังขึ้นใหม่ได้ ทำให้กระดูกสันหลังเหยียดและเคลื่อนไหวตามกิจกรรมที่ต้องการ กล้ามเนื้อทำงานได้ตามปกติ การดูด การกลืน และการเคี้ยว สามารถทำได้ง่ายขึ้น พุดและออกเสียงง่ายชัดเจนขึ้น การหายใจลึกและสม่ำเสมอ ผิวหนังมีเลือดฝาด ตื่นและหลับดีขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าลำไส้และกระเพาะปัสสาวะจะถูกกระตุ้นให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอ และมีความสมดุลในการทรงตัว</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก (20 ต.ค. 61)</p>	<p><b>ความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยธ. หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. บช.ปส. กรมการแพทย์ และกรมอาเซียน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 โดยย้ำที่ประชุมเรื่องปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับปัญหาการลักลอบผลิต โดยเฉพาะการสกัดกั้นการลักลอบนำสารตั้งต้นเข้าไปในพื้นที่ผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch